
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566(ครั้งที่ 2) 
วันที่  14   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม7 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  
2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา รองประธานสภาฯ ตัญกรณ์  สรรพอาษา  
3. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  2 สายฝน  ศรีน้อย  
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  3 จิราพร  บัวหมอม  
5. นางวาสนา  ค าระกาย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  4 วาสนา  ค าระกาย  
6. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  5 นัฐพงษ์  ชาวศรี  
7. นายธวัชชัย  อินทะวัน สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  6 ธวัชชัย  อินทะวัน  
8. ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ พนมกร  จันทร์สุดชา  

 
(สมาชิกสภามาประชุม  7 ท่าน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม9ท่าน 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ นายก  อบต.นางิ้ว จรูญ   ศิริโคจรสมบัติ  
2. นายยศพร  สรรพอาษา รองนายก  อบต.นางิ้ว ยศพร  สรรพอาษา  
3. นายชาตรี  พรมอินทร์ รองนายก  อบต.นางิ้ว ชาตรี  พรมอินทร์  
4. นายสมหมาย  มนตรี เลขานายก  อบต.นางิ้ว สมหมาย  มนตรี  
5. นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง เจตน์  อหันตะ  
6. นางชุลีรัตน์   หนูกลาง ผู้อ านวยการกองคลัง ชุลีรัตน์  หนูกลาง  
7. นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด สุวภัทร  เสาว์บุบผา  
8. นายประสบสุข  สุราฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประสบสุข  สุราฤทธิ์  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด  อบต.นางิ้ว/ 
เลขานุการสภา ฯ ได้เชิญ นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลางประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1 -   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 -   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา ต าแหน่งปลัด อบต.นางิ้ว/เลขาฯ
ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมั ย 2/2566  เมื่อวันที่8  
มีนาคมพ.ศ. 2566ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เพื่อให้
ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาให้การรับรอง  ซึ่งปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกท่านใดขอแก้ไขแต่อย่างใด หลังจากนั้น นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง 
ประธานสภาฯ จึงขอสอบถาม มติที่ประชุมสภาฯว่า จะพิจารณาให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 2/2566เมื่อวันที่ 8  มีนาคม2566 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                     - มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย 2/2566 เมื่อวันที่ 8  
มีนาคม  2566โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 

- รับรอง7  เสียง 
- ไมร่ับรอง  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 – พิจารณา ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายสเนสาธารณะบ้าน 
                                       นาง้อง-เชื่อมนางิ้ว-โนนสวรรค์-บ้านนาง้อง หมู่ 2 งบประมาณ 101 ,000 บาท 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง - ได้มอบหมายให้ นางชุลีรัตน์  หนูกลาง ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ชี้แจงรายละเอียด

เงินสะสมให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบประกอบการพิจารณา 
 
นางชุลีรัตน์  หนูกลาง        - ได้ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเงินสะสมให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบประกอบการ

พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 

กันยายน 2565 จ านวน 12,699,033.26 บาท 
- เงินส ารองตามระเบียบ 10,317,574.30 บาท 
- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ หลัง

หักส ารองตามระเบียบ 2,381,458.96 บาท 
- รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 

10,731.00 บาท 
- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ 

2,392,189.96 บาท 
ดังนั้น จึงสามารถใช้เงินสะสมได้ไม่เกิน 2,392,189.96 บาท 

 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองคลัง) 
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นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง      - ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเส้นสาธารณะ บ้านนาง้อง-เชื่อมนางิ้ว-โนน
สวรรค์  บ้านนาง้อง หมู่ 2 

 
นายเจตน์  อหันตะ               - ขออนุญาตชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสาธารณะ บ้านนาง้อง-เชื่อมนา

งิ้ว-โนนสวรรค์  บ้านนาง้อง หมู่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ซ่อมแซมลงลูกรังในช่วงที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1 ,300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย ปริมาตร
ลูกรัง 416 ลบ.ม. เป็นเงิน 101,000 บาท 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง    -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่มีสมาชิกได้

สอบถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด หลังจากนั้นจึงได้ขอมติจากสมาชิกสภาฯ ว่าจะ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังสายเส้นสาธารณะ 
บ้านนาง้อง-เชื่อมนางิ้ว-โนนสวรรค์  บ้านนาง้อง หมู่ 2 งบประมาณ 101 ,000 
บาทโดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเส้น

สาธารณะบ้านนาง้อง-เชื่อมนางิ้ว-โนนสวรรค์หมู่ 2 งบประมาณ 101 ,000 
บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4 –  พิจารณา ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายโนนสวรรค์-โคกกลาง 
                                         หมู่ 3 งบประมาณ 219 ,000 บาท 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย โนนสวรรค์-โคกลาง  หมู่ 3 
 
นายเจตน์  อหันตะ         - ขออนุญาตชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย โนนสวรรค์-โคกกลาง หมู่ 3โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
- ซ่อมแซมลงลูกรังในช่วงที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย  
 

0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย ปริมาตร
ลูกรัง 960 ลบ.ม. เป้นเงิน 219,000 บาท 

 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองช่าง) 
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นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง - ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่มีสมาชิกสภา ได้

สอบถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด หลังจากนั้นจึงได้ขอมติจากสมาชิกสภาฯ ว่าจะ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังสาย โนนสวรรค์-โคก
กลาง หมู่ 3  งบประมาณ 219 ,000 บาทโดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอ
หรือไม ่

 
มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนน

สวรรค์-โคกกลางหมู่ 3 งบประมาณ 219 ,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 –  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก ขก 5012-โคกกลาง(ลานมัน) 

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 งบประมาณ 152,000 บาท 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก ขก 5012-โคกกลาง(ลานมัน) บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ 3 

 
นายเจตน์  อหันตะ         - ขออนุญาตชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก ขก 5012-โคกกลาง  
                                           (ลานมัน) หมู่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ซ่อมแซมลงลูกรังในช่วงที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1 ,560 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย ปริมาตร
ลูกรัง 624 ลบ.ม. เป็นเงิน 152,000 บาท 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่มีสมาชิกสภา ได้

สอบถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด หลังจากนั้นจึงได้ขอมติจากสมาชิกสภาฯ ว่าจะ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก ขก 5012-
โคกกลาง (ลานมัน) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3  งบประมาณ 152 ,000 บาทโดยมี
รายละเอียดตามที่น าเสนอหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมตอินุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยก 
5012-โคกกลาง(ลานมัน)บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 งบประมาณ 152 ,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  6 –  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกแสงสว่างศรีสุขส าราญ-โคก

ป่าดู่ บ้านแสงสว่าง หมู่ 4 งบประมาณ 131,000 บาท 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกแสงสว่างศรีสุขส าราญ-โคกป่าดู่ บ้านแสง
สว่าง หมู่ 4 

 
นายเจตน์  อหันตะ         - ขออนุญาตชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกแสงสว่างศรีสุขส าราญ-โคกป่าดู่ 

บ้านแสงสว่าง หมู่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ซ่อมแซมลงลูกรังในช่วงที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 900เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย ปริมาตรลูกรัง 576 
ลบ.ม. เป็นเงิน 131,000 บาท 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่มีสมาชิกสภา ได้

สอบถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด หลังจากนั้นจึงได้ขอมติจากสมาชิกสภาฯ ว่าจะ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกแสงสว่างศรี
สุขส าราญ-โคกป่าดู่ บ้านแสงสว่าง หมู่ 4  งบประมาณ 131 ,000 บาทโดยมี
รายละเอียดตามที่น าเสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมตอินุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยก 

แสงสว่างศรีสุขส าราญ-โคกป่าดู่ บ้านแสงสว่าง หมู่ 4 งบประมาณ 131 ,000 
บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  7                –  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย วัดป่าดงเย็น-เชื่อมศรี
สุขส าราญ บ้านดงเย็น หมู่ 5งบประมาณ 296,000 บาท 

 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าดงเย็น-เชื่อมศรีสุขส าราญ บ้านดงเย็น 
หมู่ 5 

 
นายเจตน์  อหันตะ         - ขออนุญาตชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าดงเย็น-เชื่อมศรีสุขส าราญ บ้าน

ดงเย็น หมู่ 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ซ่อมแซมลงลูกรังในช่วงที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1 ,600เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย ปริมาตร
ลูกรัง 1 ,280 ลบ.ม. เป็นเงิน 296 ,000 บาท พร้อมมีการวาง
ท่อทดแทนท่อที่ช ารุดด้วย 

 

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ) 
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นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่มีสมาชิกสภา ได้

สอบถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด หลังจากนั้นจึงได้ขอมติจากสมาชิกสภาฯ ว่าจะ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่า
ดงเย็น-เชื่อมศรีสุขส าราญ บ้านดงเย็น หมู่ 5  งบประมาณ 296 ,000 บาทโดยมี
รายละเอียดตามที่น าเสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัด

ป่าดงเย็น-เชื่อมศรีสุขส าราญ บ้านดงเย็น หมู่ 5 งบประมาณ 296 ,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  8                –  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงเย็น-เชื่อม ห้วย

อีบิด บ้านดงเย็น หมู่ 5 งบประมาณ 175,000 บาท 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงเย็น-ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ 5 
 
นายเจตน์  อหันตะ         - ขออนุญาตชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงเย็น-ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ 5 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ซ่อมแซมลงลูกรังในช่วงที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1 ,800เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย ปริมาตร 
 

ลูกรัง 720 ลบ.ม. เป็นเงิน 175,000 บาท พร้อมมีการวางท่อ
ทดแทนท่อที่ช ารุดด้วย 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่มีสมาชิกสภา ได้

สอบถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด หลังจากนั้นจึงได้ขอมติจากสมาชิกสภาฯ ว่าจะ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดง
เย็น-ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ 5  งบประมาณ 175,000 บาทโดยมีรายละเอียด
ตามท่ีน าเสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดง

เย็น-ห้วยอีบิด บ้านดงเย็น หมู่ 5 งบประมาณ 175 ,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี  9                –  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนาโพธิ์ค าแคน-ค า

สมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 งบประมาณ 156,000 บาท 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนาโพธิ์ค าแคน-ค าสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 
7 

 
นายเจตน์  อหันตะ         - ขออนุญาตชี้แจงโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนาโพธิ์ค าแคน-ค าสมบูรณ์บ้านนา

โพธิ์ หมู่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ซ่อมแซมลงลูกรังในช่วงที่ช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย ปริมาตร
ลูกรัง 640 ลบ.ม. เป็นเงิน 156,000 บาท 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่มีสมาชิกสภา ได้

สอบถามเพ่ิมเติมแต่อย่างใด หลังจากนั้นจึงได้ขอมติจากสมาชิกสภาฯ ว่าจะ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนาโพธิ์ค า
แคน-ค าสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7  งบประมาณ 156 ,000 บาทโดยมี
รายละเอียดตามที่น าเสนอหรือไม่ 

 
 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนา
โพธิ์ค าแคน-ค าสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 งบประมาณ 156 ,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  10                –  พิจารณาแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางิ้ว หมู่ 1 

งบประมาณ 497,800 บาท 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงเหตุผลความ

จ าเป็นในการขอแก้ไขรายละเอียดของโครงการให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
ประกอบการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ)                    



-8- 
 
นายเจตน์  อหันตะ         - ได้ขอชี้แจง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดโครงการเดิม 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางิ้ว หมู่ 1 
งบประมาณ 497 ,800 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางิ้วกกบก-เชื่อมโนนสวรรค์ บ้าน
นางิ้ว หมู่ 1 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปรนที่ อบต.นางิ้ว ก าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

                                           รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 
- เดิมความยาว 209 เมตร ขอแก้ไขใหม่เป็น 206 เมตร 

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 
2566 ไม่เพียงพอ จึงต้องลดความยาวถนนลง 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  หลังจากมีการชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นจากผู้เกี่ยวข้องในการขอแก้ไขแล้ว ได้เปิด

โอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯได้สอบถามเพ่ิมเติมแต่
อย่างใด จึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมติให้มีการแก้ไข โดยมี
รายละเอียดตามที่น าเสนอหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการแก้ไขขนาดความยาวของถนน คสล. หมู่ 1
เดิม 209 เมตร แก้ไขเป็น 206 เมตร  

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  11                –  พิจารณาแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา ง้อง หมู่ 2 
งบประมาณ 497,800 บาท 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงเหตุผลความ

จ าเป็นในการขอแก้ไขรายละเอียดของโครงการให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 
ประกอบการพิจารณา 

 
นายเจตน์  อหันตะ         - ได้ขอชี้แจง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
รายละเอียดโครงการเดิม 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาง้อง หมู่ 2
งบประมาณ 497 ,800 บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นทางนา นายค าเซียน  ปัดถากิจ
บ้านนาง้อง หมู่ 2 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
824 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปรนที่ อบต.นางิ้ว 
ก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองช่าง) 
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                                           รายละเอียดโครงการท่ีขอแก้ไข 

- เดิมความยาว 209 เมตร ขอแก้ไขใหม่เป็น 206 เมตร 
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 
2566 ไม่เพียงพอ จึงต้องลดความยาวถนนลง 
 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง       -  หลังจากมีการชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นจากผู้เกี่ยวข้องในการขอแก้ไขแล้ว ได้
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯได้สอบถาม
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด จึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมติให้มีการ
แก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการแก้ไขขนาดความยาวของถนน คสล. หมู่ 2
เดิม 209 เมตร แก้ไขเป็น 206 เมตร  

 
 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 2                –  พิจารณา โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน

ขามป้อม-หัวเหว หมู่ 6 งบประมาณ 400 ,000 บาท มาด าเนินการ
โครงการท่อส่งน้ าระบบประปา บ้านขามป้อม หมู่ 6 งบประมาณ 254 ,000 
บาท 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด

โครงการที่ขอโอนงบประมาณมาด าเนินการ 
 
นายเจตน์  อหันตะ         -  ขออนุญาตชี้แจง มีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการเดิม 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามป้อม-หัว
เหว หมู่ 6 งบประมาณ 400,000 บาท 

                                           โครงการท่ีขอโอนงบประมาณมาด าเนนิการ 
- โครงการเดินท่อส่งน้ าระบบประปา บ้านขามป้อม หมู่ 6 ต.

นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยขุดดินวางท่อน้ า พีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 1 ,440
เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นา
งิ้ว ก าหนด ขอโอนงบประมาณมาด าเนินการ จากโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ 6 
จ านวน 254,000 บาท 
 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ) 
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นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง       -  หลังจากมีการชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  รายละเอียดโครงการที่ขอโอน

งบประมาณมาด าเนินการแล้ว จนสมาชิกสภาฯเข้าใจ จึงได้สอบถามมติที่
ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณ โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีน าเสนอหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณมาด าเนินการตามโครงการเดินท่อส่ง
น้ าระบบประปาบ้านขามป้อม หมู่ 6 งบประมาณ 254 ,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่น าเสนอ 

 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 3                –  พิจารณา โอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ 3 งบประมาณ 460 ,000 บาท โอนมาด าเนินการโครงการ
วางท่อส่งน้ าประปา หมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 งบประมาณ 440,000 บาท 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด

โครงการที่ขอโอนงบประมาณมาด าเนินการ 
 
นายเจตน์  อหันตะ         -  ขออนุญาตชี้แจง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการเดิม 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 
3 งบประมาณ 460,000 บาท 

                                           โครงการท่ีขอโอนงบประมาณมาด าเนนิการ 
- โครงการเดินท่อส่งน้ าระบบประปา บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 

โดยขุดดินวางท่อน้ า พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 2 ,492เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นางิ้ว ก าหนด จ านวน 
440,000 บาทโดยขอโอนมาจากโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 
3 จ านวน 440,000 บาท 
 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง       -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามและมีการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องจน
เข้าใจดีแล้ว จึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้มีการ
โอนงบประมาณ เพื่อมาด าเนินการตามโครงการ เดินท่อส่งน้ าระบบประปา 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 งบประมาณ 440 ,000 บาทโดยขอโอนจากโครงการ
ก่อสร้าง คสล. หมู่ 3 จ านวน 440,000 บาท หรือไม่ 

 
 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    
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มติที่ประชุมภาฯ                       - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณ เพื่อมาด าเนินการตามโครงการวางท่อ
ส่งน้ าระบบประปาหมู่ 3 โดยโอนจากโครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 3  
งบประมาณขอโอน 440,000 บาท  

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  14                –  พิจารณา โอนงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจร
ทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแสงสว่าง หมู่ 4 งบประมาณ 
479,500 บาทโอนมาด าเนินโครงการเดินท่อส่งน้ า ระบบประปาบ้านแสง
สว่าง หมู่ 4 งบประมาณ 479,500 บาท 

 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด
โครงการที่ขอโอนงบประมาณมาด าเนินการ 

 
นายเจตน์  อหันตะ         -  ขออนุญาตชี้แจง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการเดิมก่อนขอโอนงบประมาณ 

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจรทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแสงสว่าง หมู่ 4 งบประมาณ 
479,500 บาท 

                                           โครงการท่ีขอโอนงบประมาณมาด าเนนิการ 
- โครงการเดินท่อส่งน้ าระบบประปา บ้านแสงสว่าง หมู่ 4 โดย

ขุดดินวางท่อน้ า พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว 
ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 3 ,640 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 
รายละเอียดตามแบบ อบต.นางิ้ว ก าหนด งบประมาณท่ีขอ
โอนมาด าเนินการ 479,500 บาท 
 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง       -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามและมีการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องจน
เข้าใจดีแล้ว จึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้โอน
งบประมาณ จากโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวจราจรทางลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 เพ่ือมาด าเนินการตามโครงการเดินท่อส่งน้ า
ระบบประปา หมู่ 4 งบประมาณท่ีขอโอน 479,500 บาท หรือไม ่

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณ เพื่อมาด าเนินการตามโครงการวางท่อ
ประปาระบบส่งน้ าหมู่ 4 งบประมาณท่ีขอโอน  479 ,500 บาท รายละเอียด
ปรากฎตามที่เสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    
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ระเบียบวาระท่ี  15                –  พิจารณาโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา

โพธิ์ ฝายหนองผือ และคันหลังฝาย หมู่ 7 งบประมาณ 497 ,800 บาทโอน
มาด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโพธิ์-ค า
สมบูรณ์ หมู่ 7  งบประมาณ 497,800 บาท 

 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด
โครงการที่ขอโอนงบประมาณมาด าเนินการ 

 
 

นายเจตน์  อหันตะ         -  ขออนุญาตชี้แจง มีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการเดิม 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโพธิ์ ฝาย
หนองผือ และคันหลังฝาย หมู่ 7 งบประมาณ 497,800 บาท 

                                           โครงการท่ีขอโอนงบประมาณมาด าเนนิการ 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพธิ์-ค า

สมบูรณ์ หมู่ 7 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนาโพธิ์-ค าสมบูรณ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพ้ินที่ไม่น้อยกว่า 824 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นางิ้ว ก าหนด
งบประมาณ 497 ,800 บาทโดยขอโอนมาจากโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโพธิ์ ฝายหนองผือ 
และคันหลังฝาย หมู่ 7 จ านวน 497,800 บาท 
 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง       -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามและมีการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องจน
เข้าใจดีแล้ว จึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้มีการ
โอนงบประมาณ เพื่อมาด าเนินการตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาโพธิ์-ค าสมบูรณ์ หมู่ 7 งบประมาณ 497 ,800 บาท โดยขอโอน
จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ ฝายหนองผือ และ
คันหลังฝาย โดยขอโอนมาจ านวน 497,800 บาท หรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้มีโอนงบประมาณ เพ่ือด าเนินการตามโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพธิ์-ค าสมบูรณ์ หมู่ 7 โดยโอนจากโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโพธิ์ ฝายหนองผือ และคันหลังฝาย 
งบประมาณขอโอน 497,800 บาท 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(ผอ.กองช่าง) 
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ระเบียบวาระท่ี  1 6                –  พิจารณา การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง     -  ได้เปิดโอกาสให้นายประสบสุข สุราฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ืออุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ที่ประชุมสภาฯ
ทราบประกอบการพิจารณา 

 
 

นายประสบสุข   สุราฤทธิ์             -  ได้ขออนุญาตชี้แจงโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                                     ตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว.9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง 
                                     มตคิณะรัฐมนตรี เรือ่ง ขอปรบัเพ่ิมค่าอาหารกลางวันของนักเรยีนโดยมีรายละ 
                                           เอียด ดังนี้ 

- ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
อัตราตามขนาดโรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการ 
งบประมาณค่าอาหารกลางวัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                - จ านวนนักเรียน 1-40 คน อัตราค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน 
                                                - จ านวนนักเรียน 41-100 คน อัตราค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน 
                                                - จ านวนนักเรียน 101-120 คน อัตราค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน 
                                                - จ านวนนักเรียน 121 คนข้ึนไป อัตราค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน 
ในคราวประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินการค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ในการขอตั้งงบประมาณปี 

พ.ศ. 2566 และปีต่อๆไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการส ารองจ่าย เพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 30 
กันยายน 2566 

2. เห็นชอบกรอบเวลาในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งงบประมาณ เสนอเรื่องไปยังส านักงบประมาณ ภายในวันที่ 15 
ธันวาคม 2565 ซึ่งส านักงบประมาณ มีความเห็นชอบเพิ่มเติมว่า 
หากหน่วยงานใดมีความจ าเป็น อาจเสนอหลัง วันที่ 15 ธันวาคม 
2565 ได ้

 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ผอ.กองการศึกษา)                    
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แนวทางด าเนินการ 
- ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับการจัดสรรงบประมาณ

รายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รายการเงินอุดหนุนกลางวันเป้นอัตราใหม่ ตาม
มติคระรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 และด าเนิน 
 

การโอนงบประมาณมาเพ่ิมเติมตามอัตราใหม่ ตามระเบียบ
เกี่ยวข้อง 

- กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอต่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจ
พิจารณาขอท าความตกลงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินของ
องค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ประกอบค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1268/2563 ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2563 เรื่องการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพ่ือน าเงินสะสมไปจ่าย 

- กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น ได้รับการจัดสรร
งบประมาณค่าอาหารกลางวัน ไม่เพียงพอ เนื่องจากการปรับ
เพ่ิมค่าอาหารกลางวัน ดังกล่าว ท าให้มีรายจ่ายจริงมากกว่า
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ให้สถานศึกษา จัดท าโครงการ
ขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

ข้อเท็จจริง 
- องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุน

โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวักโพธิ์ศรีส าราญ
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ ปี 2566 จ านวน 360 ,150 บาท(อัตรา 70 คน
คนละ 21 บาท/วัน จ านวน 245 วัน)  แต่ต้องจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2565 – 30กันยายน 2566 ในอัตราคนละ 27 บาท จ านวน 
183 วัน วันละ 6 บาท จ านวน 70 คน รวมเป็นงบประมาณท่ี
จะต้องสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งสิ้น 76 ,860 บาท (อัตรา 70 คน 
เพ่ิมคนละ 6 บาท/วัน จ านวน 183 วัน) 

- องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุน
โรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลนางิ้ว ตามโครงการ
อุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กจนถึง ป.6 มี
รายละเอียด ดังนี้ 
1. อุดหนุนให้กับโรงเรียนขามป้อมดงเย็น โดยตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2566 จ านวน 378 ,000 บาท 
(อัตรา 90 คนคนละ 21 บาท /คน/วัน จ านวน 200 วัน)
แต่ต้องอุดหนุนเพ่ิมเติมตามมติ ครม.  เมื่อวันที่  8 
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พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มตั้งแต่ 3 มกราคม 2566 – 
30 กันยายน 2566 ในอัตราคนละ 27 บาท จ านวน 159 
วันวันละ 6 บาท จ านวน 90 คน เป็นเงินงบประมาณท่ี
ต้องอุดหนุนเพ่ิมเติม 85,860 บาท  

     (อัตรา 90 คน เพิ่มคนละ 6 บาท/วัน จ านวน 159 วัน) 
2. อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านนาง้อง โดยตั้งไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมาณประจ าปี 2566 จ านวน 306 ,600 บาท 
(อัตรา 73 คน คนละ 21/คน/วัน จ านวน 200 วัน) แต่
ต้องอุดหนุนเพ่ิมเติมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มตั้งแต่ 3 มกราคม – 30 
กันยายน 2565 ในอัตราคนละ 27 บาท จ านวน 159 วัน 
วันละ 6 บาท จ านวน 73 คน เป็นเงินงบประมาณท่ี
จะต้องอุดหนุนเพ่ิมเติม จ านวน 69 ,642 บาท (อัตรา 73 
คน เพิ่มคนละ 6 บาท/วัน จ านวน 159 วัน) 

3. อุดหนุนให้กับโรงเรียนนางิ้ว-นาโพธิ์ โดยตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2566 จ านวน 541 ,800 
บาท (อัตรา 129 คนคนละ 21 บาท/วัน จ านวน 200 
วัน) แต่ต้องอุดหนุนเพ่ิมเติมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มตั้งแต่ 3 มกราคม – 30 
กันยายน 2565 ในอัตราคนละ 22 บาท จ านวน 159 วัน
วันละ 1 บาท จ านวน 129 คน เป็นงบประมาณท่ีจะต้อง
อุดหนุนเพ่ิมเติม จ านวน 20,511 บาท 

4. อุดหนุนให้กับโรงเรียนโนนสวรรค์ โดยตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจ าปี 2566 จ านวน 147 ,000 บาท 
(อัตรา 35 คนคนละ 21 บาท/วัน จ านวน 200 วัน) แต่
ต้องอุดหนุนเพ่ิมเติมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มตั้งแต่ 3 มกราคม – 30 
กันยายน 2565 ในอัตราคนละ 36 บาท จ านวน 155 วัน 
วันละ 15 บาท จ านวน 35 คน เป็นงบประมาณท่ีจะต้อง
อุดหนุนเพ่ิมเติม จ านวน 83,475 บาท 

5. อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านแสงสว่าง โดยตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2566 จ านวน 256 ,200 
บาท (อัตรา 61 คนคนละ 21 บาท จ านวน 200 วัน) แต่
ต้องอุดหนุนเพ่ิมเติมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 30 
กันยายน 2565 ในอัตราคนละ 27 บาท จ านวน 159 วัน  
 

วันละ 6 บาท/คน จ านวน 61 คน เป็นเงินงบประมาณท่ี
จะต้องอุดหนุนเพ่ิมเติม จ านวน 581,94 บาท 
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 สรุป 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีส าราญ สนับสนุนเพิ่มเติม 76,860 บาท 

- โรงเรียนขามป้อมดงเย็น อุดหนุนเพ่ิมเติม  85,860 บาท 
- โรงเรียนนาง้อง อุดหนุนเพิ่มเติม  69,642 บาท 
- โรงเรียนางิ้ว-นาโพธิ์  อุดหนุนเพ่ิมเติม  20,511 บาท 
- โรงเรียนโนนสวรรค์  อุดหนุนเพ่ิมเติม  83,475 บาท 
- โรงเรียนแสงวสว่าง  อุดหนุนเพ่ิมเติม  58,194 บาท 

รวมงบประมาณที่จะต้องอุดหนุนเพ่ิมเติมค่าอาหารกลางวัน เพ่ือให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2565 รวมทั้งสิ้น 394 ,542 บาท แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
ไม่มีงบประมาณท่ีจะโอนงบประมาณมาสมทบเพ่ิมเติมได้อย่างเพียงพอ จึงมี
ความจ าเป็นต้องขอใช้เงินสะสมเพื่อไปด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2565 ที่อนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แกนักเรียน
ระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไปโดยงบประมาณในการที่
จะขอใช้เงินสะสม จ านวน 394,542 บาท 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง     -  ได้เปิดโอกาสให้ นางชุลีรัตน์  หนูกลาง  ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ชี้แจง

รายละเอียดเงินสะสมให้ที่ประชุมสภาฯทราบ ประกอบการพิจารณา 
 
นางชุลีรัตน์  หนูกลาง             -  ขออนุญาตชี้แจงเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 
กันยายน 2565 จ านวน 12,699,033.26 บาท 

- หักเงินส ารองตามระเบียบ 10,317,574.30 บาท 
- คงเหลือ 2,381,458.96 บาท 
- รับคืนเงินจ่ายข้ามปีงบประมาณ ตกเป้นเงินสะสม 

10,731.00 บาท 
- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร 2 ,392,189.96 

บาท 
- สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อน าไปซ่อมแซมถนนลูกรัง

ที่ช ารุดภายในต าบลจ านวน รวมทั้งสิ้น 1,230,000 บาท 
- คงเหลืองเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ 1,162,189.96 บาท  

( 2,392,189.96 – 1,230,000 = 1,162,189.96) 
 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง     -  หลังจากได้มอบหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้กับสมาชิก
สภาฯ ได้เข้าใจดีแล้ว ไม่มีผู้สอบถามแต่อย่างใดจึงได้สอบถามมติที่ประชุม
สภาว่า จะพิจารณาเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อไปปรับเพ่ิมค่าอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
อัตราตามขนาดของสถานศึกษา ที่ ครม. ก าหนดรวมงบประมาณที่ขอใช้
จ่ายเงินสะสม เพ่ือให้เป็นไปตามมติ ครม. รวมทั้งสิ้น 394 ,542 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่น าเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณา 

 
 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ผอ.กองคลัง)                    

(ประธานสภาฯ)                    
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มติที่ประชุมภาฯ                     - ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือไปปรับเพ่ิมค่าอาหาร

กลางวัน ตามมติ ครม. จ านวน 394,542 บาท โดยมีรายละเอียดตามน าเสนอ
และให้ด าเนินการขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการขอยกเว้น
ระเบียบเพ่ือน าเงินสะสมไปใช้จ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามมติ ครม. และระเบียบที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

- เห็นชอบ7  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  17                –  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง     -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอ หรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ 
 
 

นางวาสนา  ค าระกาย       -  ได้สอบถามระยะเวลาในการด าเนินการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน 
 
 

นางชุลีรัตน์  หนูกลาง     -  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในการด าเนินการจะต้องมีการตรวจสอบงบประมาณก่อนว่า มีเพียงพอ
หรือไม ่

 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ-  เข้าใจปัญหาความจ าเป็นของราษฎร ซึ่งจะเร่งด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
นายตัญกรณ์   สรรพอาษา     -  สอบถามกรณีท่ีมีชาวบ้านร้องขอให้ด าเนินการขุดลอกร่องระบายน้ าเสียที่ไหลลง

มาจากหมู่บ้าน อยากให้มีการเร่งด าเนินการ และอยากให้มีการขุดลอกท่อ
ระบายน้ า ข้างวัดด้านทิศเหนือให้ด้วยเนื่องจากอุดตัน ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น 

 
นายจรูญ  สิริโคจรสมบัติ    -  รับไปพิจารณาด าเนินการแก้ไข 
 

 

นายธวัชชัย  อินทะวัน         -  เสนอเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล อยากให้มีการด าเนินการ 
 
 
ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา    -  ขออนุญาตชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 

สามารถด าเนินการได้ เพราะคือว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่ต้องดูว่ามีใน
แผนพัฒนาหรือไม่รวมถึงงบประมาณท่ีจะมาด าเนินการท้องถิ่นมีเพียงพอใน
การด าเนินการหรือไม่ หากมีในแผนพัฒนาและมีงบประมาณเพียงพอ 
สามารถด าเนินการได้ 

 
 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ส.อบต.ม.4)                    

(ผอ.กองคลัง)                    

(นายก อบต.ฯ)                    

(รองประธานสภาฯ)                    

(นายก อบต.ฯ)                    

(ส.อบต.ม.6)                    

(ปลัด อบต.ฯ)                    
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นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกฯ เสนอเรื่องต่างๆ พอสมควรแล้ว ไม่มีผู้เสนอเรื่องอ่ืนใด 

เพ่ิมเติม ประธานสภาฯสั่งปิดการประชุม 14.00 น. 
 
 

 
                                                          ส.ต.ท.พนมกร   จันทร์สุดชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 (พนมกร   จันทร์สุดชา)  
 เลขานุการสภา 
 
 

 

              (ลงชื่อ)   พิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง    รับรองรายงาน 
   (นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)   วาสนา  ค าระกาย 
               (นางวาสนา  ค าระกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)    สายฝน  ศรีน้อย 
(นางสายฝน  ศรีน้อย)                                                  
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริาพร  บัวหอม 
(จิราพร  บัวหอม) 

 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    


